
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4 ครั้งท่ี 2 ประจําปี  พ.ศ. 2557 
วันจันทร ์ ท่ี 29  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2557 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า 
-------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 
ผูม้าประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายดุสิต ทุ่งหว้า ประธานสภา ทต.ทุ่งหว้า ดุสิต  ทุ่งหว้า  
2. นายสําเริง มานะกล้า รองประธานสภา ทต.ทุ่งหว้า สําเริง  มานะกล้า  
3. นายอนันต์ หยี่ละงู สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า อนันต์  หยี่ละงู  
4. นายสนิท ปาวลั สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า สนิท  ปาวัล  
5. นายสมหมาย ลาทัพ สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า สมหมาย  ลาทัพ  
6. นายพิทักษ์ มณีโชต ิ สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า พิทักษ์ มณีโชติ  
7. นายสมพาศ กุลรโรจน ์ สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า สมพาศ  กุลรโรจน์  
8. นายสมพร สินจรูญศักดิ์ สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า สมพร  สินจรูญศักดิ์  
9. นางจิตติมา ส่งข่าว สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า จิตติมา  ส่งข่าว  
10. สิบเอกราเหม หีมปอง สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า ราเหม หีมปอง  
11. นายเสฏฐะวิชช ์ หมวดจันทร ์ ปลัดเทศบาล เสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์  

 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นายชาตรี  เอ้ียวสง่า ลากิจ 
         2. นายกิจจา  ทอดท้ิง            ลากิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายอรุณ ยังปากน้ํา นายกเทศมนตรี อรุณ  ยังปากน้ํา  
2. นายสัมพันธ์ อาชา รองนายกเทศมนตรี สัมพันธ ์ อาชา  
3. นายสามารถ มานะกล้า เลขานุการนายกเทศมนตรี สามารถ มานะกล้า  
4. นายมานพ หลังเถาะ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี มานพ  หลังเถาะ  
5. นางสาวยศสรัล หีมปอง นักบริหารงานท่ัวไป ยศสรัล  หีมปอง  
6. นางสาวนภัสนันท์ จินตสกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป นภัสนันท์  จินตสกุล  
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เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
 
 

 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          เม่ือท่ีประชุมมากันครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาฯ ดําเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม            
 

  สวัสดคีรับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า คณะผู้บริหารเทศบาลและ
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ วันนี้เป็นวันท่ีสภาเทศบาลได้กําหนดเรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของสภา
เทศบาลได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุม ไปให้ท่านทราบเป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น 
โดยในวันนี้มีท่านสมาชิกสภามาเข้าร่วมประชุม จํานวน 10 ท่าน ครบองค์ประชุม  ผม
จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 
ประจําปี พ.ศ. 2557 ตามระเบียบวาระท่ีกําหนดดังต่อไปนี ้

ระเบียบวาระท่ี 1 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 เรื่องประธานสภาแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลฯ แจ้งใหท่ี้ประชุมทราบ 
          1. นายชาตรี เอ้ียวสง่า และนายกิจจา  ทอดท้ิง แจ้งขอลากิจ 

  2. ขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือและเห็นความสําคัญใน
การเข้าร่วมประชุมสภาอย่างสมํ่าเสมอ 
          3. เรื่องการไปฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานฯ คงได้รับประโยชน์กลับมาบ้าง
ไม่มากก็น้อยนอกเหนือจากความสุข สนุกสนาน ความเพลิดเพลินท่ีได้รับ คิดว่าครั้ง
ต่อไปคงขยายพ้ืนท่ีจัดในภาคอ่ืนบ้าง   
          4. เรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ซึ่งเทศบาลตําบลทุ่งหว้า ได้ขออนุญาตต่อนายอําเภอทุ่งหว้าเพ่ือขยายเวลาการประชุม
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี 2557 ออกไปอีก 30 วัน ตั้งแต่วันท่ี 31 สิงหาคม – 29 
กันยายน 2557 นั้น แต่ปรากฏว่ากระผมได้รับแจ้งจากท่านนายกเทศมนตรีว่า ขณะนี้
ร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากติดปัญหาค่าใช้จ่ายทางด้าน
บุคลากรท่ียังไม่ลงตัว และยังไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน 
ประเภท เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ได้ เพราะต้องรอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการการกระจาย
อํานาจ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท0808.2/ว74 ลงวันท่ี 8 
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ หมวด
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ระเบียบวาระท่ี 2 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 

นางจิตติมา  สง่ข่าว 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 

 
นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์

(เลขานุการสภา) 

 
 
 
 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 

 
 
 

 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

ประธานสภาฯ  นําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม         
ครั้งท่ีแล้ว 

  ต่อไปกระผมจะนําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 นะครับ  เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล้ว  คือ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 
ประจําปี พ.ศ. 2557 เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2557 ขอเชิญคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม คุณจิตติมา ส่งข่าว ครับ 

 

          ขอบคุณค่ะ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้า
ส่วนราชการ  ดิฉัน นางจิตติมา ส่งข่าว สมาชิกสภาเทศบาล  ขอสรุปผลการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า จากการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ประจําปี พ.ศ. 2557 เม่ือวันท่ี 8 
สิงหาคม 2557   ท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้บันทึกไว้ ปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วน  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  จึงได้เสนอร่างรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ดังกล่าว มาเพ่ือพิจารณารับรองต่อไปค่ะ 
 

           ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ท่ีได้ตรวจรายงานการ
ประชุมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจปรากฏว่าถูกต้องนะครับ ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล นําเสนอการตรวจรายงานการประชุมฯ  ครับ 
 

           ขอบคุณท่านประธานครับ  เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภา  ท่านนายก  
ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัย
สามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี พ.ศ. 2557 เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2557  เวลา  10.00 น.  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า  ซึ่งรายงานการประชุมท้ังหมด  มีจํานวน  
10 หน้า  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ดูพร้อมกันไปนะครับ หน้า 1 – หน้า 10 มี
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมบ้าง  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขใน
รายงานการประชุมฉบับนี้  จึงขอให้มีการรับรองรายงานการประชุมต่อไปครับ 
 

          ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ ตามท่ีท่านเลขานุการสภา ได้นํา
การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงาน
การประชุมบ้างไหมครับ ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี พ.ศ. 2557  
เม่ือวันท่ี  8  สิงหาคม 2557   โปรดยกมือ........ยกมือถูกต้อง 
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  เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี พ.ศ. 2557 เม่ือวันท่ี 8  
สิงหาคม 2557 ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 
 

 
 

 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์

(เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
นายอรุณ  ยังปากน้ํา 
(นายกเทศมนตรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัต ิ
3.1  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งท่ี 14/2557 (ตั้งจ่ายใหม่) 
 
          ต่อไปเป็นการประชุมในระเบียบวาระท่ี 3.1  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
เชิญท่านเลขานุการฯ  ชี้แจงระเบียบ  ครับ 
 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีทํา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน ครับ 
 

         ครับเม่ือฝ่ายเลขาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบให้สภาแห่งนี้ทราบแล้ว ก็ขอเชิญฝ่าย
บริหารชี้แจงได้เลยครับ 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายอรุณ  ยังปากน้ํา  นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทุ่งหว้า ขอทําหน้าท่ี
ชี้แจงเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ครั้งท่ี 14/2557 (ตั้ง
จ่ายใหม่) จึงขออนุญาตต่อสภาเพ่ือทําการโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือก่อสร้างคูระบายน้ําถนนสายเทศบาล-ท่าอ้อย หมู่ท่ี 1 (จาก
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 37 ข้อ 1)  ซึ่งในปีนี้เทศบาลไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2557 แต่มี
ความจําเป็นต้องดําเนินการเร่งด่วน เพ่ือแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน เนื่องจากเวลาฝนตก
หนัก ไม่สามารถระบายน้ําได้ทัน น้ําจึงไหลท่วมเข้าบ้าน จึงมีความจําเป็นต้องโอน
เงินตามรายละเอียด ดังนี ้

 

            โอนเพิ่ม 
1) ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
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โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําถนนสายเทศบาล-ท่าอ้อย หมู่ท่ี 1 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร ยาว 180 เมตร (ตั้งจ่ายใหม่) 
             งบประมาณอนุมัติ                    -      บาท   
              งบประมาณคงเหลือก่อนโอน             -            บาท   
      งบประมาณท่ีขอโอนเงนิเพ่ิม           657,800.-    บาท  
              หลังโอนครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ  657,800.-  บาท 
 

              โอนลด 
1) ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน

บริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟ้าวิทยุ  
               งบประมาณอนุมัต ิ                500,000.-  บาท   
                งบประมาณคงเหลือก่อนโอน          66,320.-   บาท   
        งบประมาณท่ีขอโอนเงินลด                 65,300.-  บาท  
                หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ        1,020.-  บาท 

2) ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
               งบประมาณอนุมัต ิ                280,000  บาท   
                 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      66,978.99   บาท   
         งบประมาณท่ีขอโอนเงินลด                  66,900 บาท  
                หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ         78.99  บาท 

3) ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดเงินอุดหนนุ ประเภท เงิน
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค  
               งบประมาณอนุมัต ิ                300,000.-  บาท   
                งบประมาณคงเหลือก่อนโอน         127,000.-   บาท   
                งบประมาณท่ีขอโอนเงินลด                  127,000.-  บาท  
                หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ                -  บาท 

4) ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดรายจ่ายอ่ืน ประเภท ค่าจ้าง
ท่ีปรึกษา รายการ ค่าจ้างเหมาออกแบบสํานักงาน  
                งบประมาณอนุมัต ิ                300,000.-  บาท   
                  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน         300,000.-   บาท   
                  งบประมาณท่ีขอโอนเงินลด                300,000.-  บาท  
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 

 (ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายอรุณ  ยังปากน้ํา 
(นายกเทศมนตรี) 

 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
ท่ีประชุมสภา 

 
นายดุสิต  ทุ่งหว้า 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
 

มติท่ีประชุมสภา 
 

 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 

                 หลังโอนครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ           -  บาท 
5) ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน

ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ 
ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ําชาย-หญิง สํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งหว้า  
                 งบประมาณอนุมัต ิ                98,600.-  บาท   
                   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน         98,600.-   บาท   
           งบประมาณท่ีขอโอนเงินลด              98,600.-  บาท  
                  หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ          -  บาท 
              ผมขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ก่อนครับ 

 

         อยากทราบว่า คูระบายน้ําท่ีจะสร้างทําด้านเดียวใช่ม๊ัยครับ 
 
 

         ด้านเดียวครับ อีกด้านคือหมู่ท่ี 3 ครับ 
 
 

         ขอบคุณครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีความเห็นหรือต้องการ
อภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ เชิญครับ 
 

          ไม่มี 
 
         เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขออภิปราย ดังนั้น ผมจึงใคร่ขอมติจากท่ี
ประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งท่ี 14 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือก่อสร้างคูระบายน้ําถนนสายเทศบาล-
ท่าอ้อย หมู่ท่ี 1   ขอได้โปรดยกมือข้ึนให้พ้นศีรษะ เชิญเลขานุการฯ ช่วยนับ
จํานวนสมาชิกสภาท่ีให้การอนุมัติด้วย 
 

  - มีสมาชิกสภาฯ  อนุมัติ   9  คน 
           - สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ   ไม่มี 
           - งดออกเสียง    1  คน 
                                                     

           จึงเป็นอันว่ามติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ อนุมัติให้เทศบาลตําบลทุ่งหว้าโอนเงิน
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งท่ี 14 ด้วยคะแนนเสียง  9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
จากผู้เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ครบั 
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์

(เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายอรุณ  ยังปากน้ํา 
(นายกเทศมนตรี) 

 
 

3.2 ญัตตขิออนุมัตกิันเงินรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ท่ียังมิไดก้่อหน้ีผูกพัน 
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3.2 ญัตติขออนุมัติกันเงินรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เชิญท่านเลขานุการฯ  ชี้แจง
ระเบียบ  ครับ 
 

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรคแรก ระบุว่า “ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และมีความจําเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถ่ิน ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวท่ีทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง 
ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถ่ินแล้วแต่กรณี กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
แล้ว หากไม่ได้ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็น
เงินสะสม 
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 57 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อหนี้ผูกพัน
ไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชําระ
หนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
          หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อ
สภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินหกเดือน 
 
          ครับเม่ือฝ่ายเลขาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบให้สภาแห่งนี้ทราบแล้ว ก็ขอเชิญฝ่าย
บริหารชี้แจงได้เลยครับ 

 

          เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สําหรับรายละเอียดเรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายละเอียดดังนี ้
          เนื่องจากเทศบาลมีโครงการท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 
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2557 ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2557 จึงขออนุมัติกันเงิน กองช่าง จํานวน 4 
รายการ และ สํานักปลัด จํานวน 1 รายการ ดังนี ้
          3.1.1 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
           กองช่าง 

  1.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา ถนนสายเทศบาล-ท่าอ้อย หมู่ท่ี 1 ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 180 เมตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ํา 
ถนนสายเทศบาล-ท่าอ้อย หมู่ท่ี 1 รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน รหัส 00312 จากแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 37 ข้อ 1)
จํานวน 657,800.- บาท   
           2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าปอหลํา หมู่ท่ี 2 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร พร้อม
วางท่อจํานวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน รหัส 00312 จากแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 39 ข้อ 7) จํานวน 
371,500.- บาท  
          3.โครงการปรับปรุง-ต่อเติม ห้องน้ําอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 
ทุ่งหว้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง-ต่อเติม ห้องน้ําอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลทุ่งหว้า รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รหัส 
00312 จากแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 40 ข้อ 11) จํานวน 338,100.- 
บาท 
           4.โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมหลังคาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลทุ่งหว้า หมู่ท่ี 2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้าพร้อมหลังคาภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลทุ่งหว้า หมู่ท่ี 2 รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน รหัส 00312 จากแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 46 ข้อ 30) 
จํานวน 160,500.- บาท 
             สํานักปลัด 
             1.โครงการปรับปรุงอาคารพัสดุเพ่ือใช้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุพร้อมครุภัณฑ์ จํานวน 400,000.- บาท โดยได้รับจัดสรรเงิน
อุดหนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ งบประมาณประจําปี 
2557 ซึ่งอยู่ในระหว่างดําเนินการตามระเบียบฯ และไม่สามารถดําเนินการได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ 2557  
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 

 (ประธานสภาเทศบาล) 
 

ท่ีประชุมสภา 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

 
มติท่ีประชุมสภา 

 
 
 

             3.1.2 กรณีก่อหนี้ผูกพัน 
             นอกจากนี้ยงัมีรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ท่ีเทศบาลได้ทําสัญญาซื้อขาย
ไว้แล้ว คือ สัญญาซื้อขายเลขท่ี 4/2557 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557 สิ้นสุดสัญญา
วันท่ี 22 ตุลาคม 2557 วงเงินงบประมาณตามสัญญา 172,900.- บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
         สํานักปลัด 
         1. คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ   จํานวน  1 เครื่อง เป็นเงิน  21,900.- บาท 
         2. เครื่องสํารองไฟ       จํานวน  1 เครื่อง เป็นเงิน   3,000.- บาท 
         กองคลัง 
         1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ   จํานวน  3 เครื่อง เป็นเงิน  65,700.- บาท 
         2. เครื่องสํารองไฟ       จํานวน  3 เครื่อง เป็นเงิน   9,000.- บาท 
         3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดํา  จํานวน  3 เครื่อง เป็นเงิน   5,500.- บาท 
         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
         1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ   จํานวน  1 เครื่อง เป็นเงิน  21,900.- บาท 
         2. เครื่องสํารองไฟ       จํานวน  1 เครื่อง เป็นเงิน   3,000.- บาท 
         กองช่าง 
         1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ   จํานวน  1 เครื่อง เป็นเงิน  21,900.- บาท 
         2. เครื่องสํารองไฟ       จํานวน  1 เครื่อง เป็นเงิน   3,000.- บาท 
         3. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค  จํานวน  1 เครื่อง เป็นเงิน   18,000.- บาท 
         ฝ่ายบริหารท้องถ่ิน จึงขอเสนอญัตติขอกันเงินต่อสภาเทศบาล เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 

ตามท่ีผู้บริหารเสนอญัตต ิมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
 
 

ไม่มี 
 

         เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขออภิปราย ดังนั้น ผมขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ 
ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างท่ียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน สําหรับ หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ขอได้โปรดยกมือข้ึน
ให้พ้นศีรษะ เชิญเลขานุการฯ ช่วยนับจํานวนสมาชิกสภาท่ีให้การอนุมัติด้วย 
 

   - มีสมาชิกสภาฯ  อนุมัต ิ  9  คน 
            - สมาชิกสภาฯ    ไม่อนุมัต ิ ไม่มี 
            - งดออกเสียง    1  คน 
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 

 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

 
นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์

(เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           จึงเป็นอันว่ามติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ อนุมัติให้เทศบาลตําบลทุ่งหว้ากันเงิน
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ด้วยคะแนนเสียง  9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ครบั 
 

3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตีราคาปานกลางท่ีดิน รอบปี พ.ศ.2554-2557 
มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องถิ่น สําหรับปี พ.ศ.2558-2561 
           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตีราคาปานกลางท่ีดิน 
รอบปี พ.ศ.2554-2557 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องถ่ิน สําหรับปี พ.ศ.2558-
2561 เชิญท่านเลขานุการฯ  ชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

           ตามหนังสืออําเภอทุ่งหว้า ท่ี สต0318/ว278 ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557 
แจ้งว่าอําเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 
2555 มอบให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังรับความเห็นของเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการจัดทําราคาปานกลางของ
ท่ีดินข้ึนใหม่แทนการใช้ราคาปานกลางของท่ีดินท่ีใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องท่ี 
ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง 2524 เนื่องจากไม่สะท้อนถึงราคาท่ีดินท่ีแท้จริงในปัจจุบัน  
ดังนั้น เพ่ือให้การตีราคาปานกลางของท่ีดินในรอบปี พ.ศ.2554-2557 มาใช้ในการ
ประเมินภาษีบํารุงท้องท่ีสําหรับปี พ.ศ.2558-2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เป็นไปในแนวเดียวกัน จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งในพ้ืนท่ีดําเนินการ 
ดังนี ้
           1. เสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามมาตรา 14(2) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดิน ดังนี ้
               1.1 ให้ผู้บริหารท้องถ่ินหรือคณะผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมายปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินท่ีเห็นสมควร 1 คนเพ่ือทําหน้าท่ี
เลขานุการคณะกรรมการ 
               1.2 ให้สภาท้องถ่ิน เลือกและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน (ควรเลือกและ
เสนอชื่อผู้ท่ีมีความรู้ด้านประเมินทุนทรัพย์หรือนักประเมินทุนทรัพย์จากสํานักงาน 
ธนารักษ์พ้ืนท่ี) เป็นคณะกรรมการ 
            2. คณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแต่ละแห่ง ตามมาตรา 14(2) ประกอบด้วย 
                2.1 ปลัดจังหวัด 
                2.2 เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด 
                2.3 นายอําเภอท้องท่ี 
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 

 

 
นายดุสิต  ทุ่งหว้า 

 (ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายพิทักษ์  มณีโชติ 
สิบเอกราเหม หีมปอง 

 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

ท่ีประชุม 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

 
มติท่ีประชุม 

 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

 

                2.4 ผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถ่ินหรือคณะผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมาย 1 คน 
(ตามข้อ 1.1) 
                2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ซึ่งได้รับเลือกจากสภาท้องถ่ิน (ตามข้อ 1.2)         
  
          มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอบุคคลใดให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 
ท่านครับ 
 

          เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอ ว่าท่ีร้อยเอกไตรภพ ยศราวุธวรกุล ตําแหน่ง 
นักประเมินราคาทรัพย์สินชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานสํานักงานธนารักษ์
พ้ืนท่ีสตูล และ นางวิภา  มานันตพงศ์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานท่ีดินอําเภอทุ่งหว้า เป็น
คณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดิน ครับ 
 

          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรอง โปรดยกมือ โดยการรับรองไม่น้อยกว่า 2 
ท่านครับ 
 

           ขอรับรองครับ 
           ขอรับรองครับ 
 
           มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
 
 

  ไม่มี 
 

           ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล ท่านใดเห็นด้วยตามท่ีท่านสมพร    
สินจรูญศักดิ์ เสนอโปรดยกมือข้ึน 
 

           - มีสมาชิกสภาฯ  เห็นด้วย    9  คน 
           - สมาชิกสภาฯ    ไม่เห็นด้วย  -   คน 
           - งดออกเสียง 1 คน 
 

            เป็นอันว่ามติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ เห็นชอบแต่งตั้ง ว่าท่ีร้อยเอกไตรภพ     
ยศราวุธวรกุล ตําแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีจาก
หน่วยงานสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีสตูล และ นางวิภา  มานันตพงศ์ ตําแหน่ง        
เจ้าพนักงานท่ีดินอําเภอทุ่งหว้า เป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินด้วย
คะแนนเสียง  9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ครบั 
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ระเบียบวาระท่ี 4 
นายดุสิต  ทุ่งหว้า 

 (ประธานสภาเทศบาล) 
 
 

 
นายดุสิต  ทุ่งหว้า 

 (ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 

นายพิทักษ์  มณีโชติ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ นําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 
          มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอในระเบียบวาระนี้
ประการใดอีกหรือไม่ 
 

          กระผมมีเรื่องท่ีจะแจ้งมายังฝ่ายบริหารทราบในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลก็
แล้วกันนะครับ คือ อยากให้พิจารณาปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล เนื่องจากไม่ได้
รับการดูแลตามสมควร ผ้าม่านหลุดจากราง ห้อยเกะกะไม่งามตา มีหยากไย่เกาะ 
อยากให้ดูแลเรื่องความสะอาดให้มากกว่านี้ครับ และเรื่องขยะในตลาดชาวบ้านบ่นกัน
มากเหลือเกิน ฝากฝ่ายบริหารฯ ช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยครับ ส่วนสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านอ่ืนใครมีอะไรจะเสนอในวาระนี้เพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
 

          เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมมีเรื่องจะนําเสนอ 3 เรื่องครับ 
          1. สืบเนื่องจากประธานชุมชนคนดี ศรีสตูล คุณมนัส ทุ่งหว้า ได้นําดินมาปรับ
ภูมิทัศน์ถนนบริเวณท่าเรือก็ใช้ได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นํา
ชุมชนเสนอว่า โอกาสหน้าอยากให้ปูคอนกรีต เนื่องจากถนนเส้นนี้มีรถยนต์มากลับรถ
เป็นจํานวนมาก 
          2. ลําโพงเสียงตามสายบริเวณท่าเรือ เจ้าหน้าท่ีเทศบาลนําไปซ่อมเสร็จหรือ
ยัง ถ้าเสร็จแล้วให้นําไปติดตั้งไว้ตามเดิมด้วยครับ 
          3. ฝากแจง้เจ้าหน้าท่ีกองช่างให้ช่วยไปตัดหญ้าบริเวณสนามฟุตซอลด้วย จะมี
การแข่งขันฟุตบอลในช่วงวันรายอฮัจยีนี ้

 

          เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารกระผมมี
ข่าวดีแจ้งเพ่ือทราบ คือถนนสายทางเข้าบานาซะ (ซอยบ้านคุณดารา หีมปอง) กําลัง
จะได้รับงบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ในปี 2558 ในส่วนของงบชายแดนใต้ 
กระผมได้ปรึกษากับนายชาคริต หีมปอง นายช่างโยธาของเทศบาลให้ทําเอกสารส่งไป
ยังกรมโยธาธิการและผังเมือง ในวงเงินงบประมาณ 500,000.- บาท นอกจากนี้ อบต.
ป่าแก่บ่อหิน ยังได้งบนี้เพ่ือสร้างประปาให้ท้ังตําบล จุดศูนย์รวมอยู่ท่ีสะพานวา ถ้าเรา
จําเป็นก็ต่อจากจุดนั้นได้เลย เสียดายถนนปากทางเข้าศาลเจ้าบ้านโพธิ์ยังเคลียร์ไม่ลง
ตัวถ้าได้งบประมาณมาจะดีมากเลยครับ 
 

                เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
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นายอรุณ  ยังปากน้ํา 
(นายกเทศมนตรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ขอขอบคุณทุกท่านครับท่ีใส่ใจความทุกข์ร้อนของชาวบ้าน กระผมขอตอบ
เป็นเรื่อง ๆ ไปนะครับ 

-  เรื่องการปรับภูมิทัศน์บริเวณท่าเรือ เทศบาลบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี
แล้ว มีความคิดออกแบบเรือสําเภาลําใหญ่เป็นห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อนาคต
ต่อไปจะสร้างถนนคอนกรีต คาดว่างบประมาณ 5 ล้านกว่าบาท แต่คงต้องรอหน่อย 
แต่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้โดยการถมดินเล็กน้อยไปก่อนเพ่ือรอโครงการใหญ่ 
ต่อไปจะเชื่อมต่อกับ  

-  ถนนเทศบาล-นากุ้ง-ท่าปอหลํา เป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจของ ศอบต. 
นอกจากนี้จะสร้างถนนเลียบคลองสะเล็ม กว้าง 19 เมตร 2 ช่องจราจรมีเกาะกลาง
เรียบร้อย เพ่ือไปออกท่าเรือและออกท่าปอหลํา เพ่ือรองรับรถทัวร์ท่ีนํานักท่องเท่ียวข้ึน
จากถํ้าเลสโตโกดอนไม่ต้องมาข้ึนท่ีฝั่งเดิมแล้ว  

-  ลําโพงถ้าบริเวณท่าเรือมีสถานท่ีพร้อมจะแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีไปดําเนินการ
ติดตั้งให้ แต่มีแผนจะรื้อออกท้ังระบบคงต้องรองบประมาณก่อนครับ 

-  เรื่องตัดหญ้าบริเวณสนามฟุตซอล ฝากเลขานุการสภาช่วยแจ้งทางกอง
ช่างให้ดําเนินการด้วยครับ 

-  ส่วนถนนสายทางเข้าบานาซะ (ซอยบ้านคุณดารา หีมปอง) นั้น ต้อง
ขอขอบคุณท่านสมพร สินจรูญศักดิ์ ท่ีช่วยประสานงานให้ครับ 
           ยังมีจดหมายจากชาวบ้านฝากมา ขอถังขยะท่ีหน้าบ้านคุณทรงดวง และ
บริเวณบ้านใต้นา (มีแผนจะซื้อเพ่ิมอีก 30 ใบ) และดวงไฟถนนซอยข้างโรงเรียน
อนุบาล ดับ 1 ดวง จะแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการให้ครับ  
           นอกจากนี้กระผมมีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังต่อไปนี้ครับ 

1. รายงานความสําเร็จของโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล 
คณะกรรมการชุมชน ผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลและกลุ่มภาคีเครือข่ายของ
เทศบาลตําบลทุ่งหว้า เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม – 7 กันยายน 2557 ท่ีผ่านมา ได้รับ
ความรู้มากมาย เช่น เรื่องการจัดการขยะของเทศบาลตําบลสันทราย โครงการตาม
พระราชดําริฯ อย่างน้อยพ่ีน้องประชาชนได้แนวความคิดกลับมาว่าจะพัฒนาพ้ืนท่ีของ
เรายังไงต่อไป อย่างตลาดศรีเมืองของจังหวัดราชบุรี สะอาดมาก แม่ค้ามีแต่รอยยิ้ม   
คูระบายน้ําแห้งไม่มีน้ําขัง เสียดายป่าชายเลนท่ีชะอําใกล้โครงการพระราชดําร ิ     
หุบกะพง จ.เพชรบุรี ปิดปรับปรุงเลยไม่ได้ไปดู จากนี้มีโปรแกรมจะพาไปทัศนศึกษาดู
งานแถบภาคอิสาน ข้ามฝั่งไปยังประเทศลาว แต่คงเว้นไปอีกซักปีสองปีครับ 

2. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จะขยายไฟฟ้าไปยังซอยบ้านครูวิจิตร เศษแอ ,
บริเวณบ้านท่านสมพร สินจรูญศักดิ์ และซอยบ้านโกหม่อง หลังจากนั้นต้องดําเนินการ
ซื้อโคมไฟอีก ซึ่งไฟฟ้าเราต้องจ่ายส่วนท่ีเกิน ปีละเกือบ 3 แสนบาท ส่วนประปา ซอย
บ้านนายโสภณ กันเงินไว้แล้วจะดําเนินการเร็ว ๆ นี ้
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

 

3. พรุ่งนี้ (วันท่ื 30 กันยายน 2557) เวลาบ่ายโมง ชุมชนท่าอ้อย-ในบ้าน 
หมู่ท่ี 1 จะพัฒนาจากบริเวณท่าปอหลํา-ท่าอ้อย หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 3 รอบบ่อกุ้ง
ท้ังหมด นัดพบกันท่ีบา้นผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 ฝากแจ้งให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมสมทบ
กับชาวบ้านด้วย 

4. หลวงพ่อแก่นจันทรอ์งค์จําลอง ท่ีวัดชมภูนิมิตรเม่ือคืนโดยขโมยไป ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์ฝึกอาชีพก็โดนงัดไปหลายครั้ง เป็นปัญหาสังคมท่ีแก้ยาก 
ชาวบ้านต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเริ่มจากการดูแลจากครอบครัว ไม่งั้นปัญหาทาง
สังคม เช่น ยาเสพติด ลักเล็กขโมยน้อยตามมา 
            5. วันศุกร์ ท่ี 3 ตุลาคม 2557 แขวงการทางฯ จะมาสํารวจรับฟังความ
คิดเห็นของพ่ีน้องประชาชนชาวทุ่งหว้า เรื่องการตัดถนนจากวังตง-ปะเหลียน ทางผู้จัด
จะสํารองท่ีนั่งสําหรับเจ้าหน้าท่ีจากเทศบาลตําบลทุ่งหว้า 12 ท่ี ก็ขอเชิญไปร่วมแสดง
ความคิดเห็นกันนะครับ กระผมมีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
           สําหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า ได้ดําเนินการมาจนครบ
ทุกระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ แล้ว กระผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เลขานุการสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วน
ราชการ  ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือทําให้การประชุมสําเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี สําหรับวันนี้กระผมขอปิดการประชุมครับ     
    

 

   ปิดประชุม  เวลา  12.00 น. 
 
 
 
 

                (ลงชือ่)          นภสันันท์  จินตสกุล         ผู้บันทึกการประชุม 
                           (นางสาวนภัสนันท์  จินตสกุล) 
                         เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  

 
 
 

 

          (ลงชื่อ)      เสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์       เลขานุการสภาเทศบาล 
                            (นายเสฎฐะวิชช์  หมวดจันทร์) 
                           ปลัดเทศบาลตําบลทุ่งหว้า 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ได้ตรวจรายงาน
การประชุม  เม่ือ วันท่ี  24 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2557 

 
 
 

(ลงชื่อ)         สนิท  ปาวัล   
              (นายสนิท  ปาวัล) 
 
 

 

(ลงชื่อ)        ชาตรี  เอ้ียวสงา่           
             (นายชาตรี  เอ้ียวสง่า) 
 
 

 

(ลงชื่อ)       จิตติมา  ส่งข่าว 
             (นางจิตติมา  ส่งข่าว) 
 
 

 

สภาเทศบาลฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
เม่ือวันท่ี  28  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2557      
 
 
 

(ลงชื่อ)        ดุสิต  ทุ่งหว้า             ประธานสภาเทศบาล 
  (นายดุสิต  ทุ่งหว้า) 

 


